

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้พิจารณารายการที่บริษัทฯจะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“AACP”) จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ AACP ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 752.17 ล้านบาท และอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

รายการที่บริษัทฯจะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น จาก BAY ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 รวมถึงเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547

อย่างไรก็ดี ในการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำงวด 9 เดือนแรกของบริษัทฯ และของ AACP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการสอบทานแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจาก AACP ยังไม่ได้จัดทำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ ทดลองคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับงบภายในของ AACP ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ AACP สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แล้ว ไม่ปรากฏว่าทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด กล่าวคือ ขนาดของรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

1) วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการและรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกับ BAY โดยบริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จาก BAY ในครั้งนี้เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent) ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

- BAY ได้รับการอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทย ในการขายเงินลงทุนใน AACP
- บริษัทฯได้รับอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นของ AACP ในครั้งนี้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

อนึ่งก่อนหน้าที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จาก BAY ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จากบริษัท เควีเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “**กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์**”) จำนวนรวมกันทั้งสิ้น 17,265,108 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ AACP คิดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 517.95 ล้านบาท โดยในการซื้อหุ้น AACP ครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนให้แก่กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 ทั้งนี้ รายการที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น AACP จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รายการซื้อเงินลงทุนใน AACP โดยบริษัทฯ ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2555

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”)

ผู้ขาย : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“**BAY**”)

โดยที่บริษัทฯ และ BAY มีความเกี่ยวข้องกัน จากการทำ

- BAY เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จากการทำ BAY มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10.92 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ
- ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
 - นาย วีระพันธุ์ ที่ปสุวรรณ
 - นายสุรชัย พฤษะบุารุง
 - นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จาก BAY ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AACP ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 752.17 ล้านบาท โดยรายการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้น AACP จาก BAY รายการนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ก่อนหน้าที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จาก BAY ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จำนวนรวมกันทั้งสิ้น 17,265,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของทุนที่ชำระแล้วของ AACP ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 517.95 ล้านบาท จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย

เมื่อรวมขนาดของรายการทั้งสองรายการดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จะซื้อหุ้น AACP จาก BAY และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 42,337,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.35 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AACP ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,270.12 ล้านบาท

4) ขนาดของรายการ

ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรายการที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AACP จาก BAY ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 752.17 ล้านบาท รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ขนาดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 14.09 ซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประจำงวด 9 เดือน ที่ผ่านการสอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่งเท่ากับ 5,338.63 ล้านบาท ดังนั้น รายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาเพื่ออนุมัติการทำรายการ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

สำหรับการพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ซึ่งพิจารณารวมถึงรายการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จำนวนทั้งสิ้น 17,265,108 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 และหุ้นสามัญเดิมของ AACP จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น ที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อจาก BAY เพิ่มเติม ในราคาหุ้นละ 30 บาท เช่นกัน) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีของสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดของรายการสัดส่วนสูงที่สุด โดยมีขนาดของการทำรายการครั้งนี้ร้อยละ 27.88 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ทำให้รายการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อเงินลงทุนใน AACP โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที โดยในการเปิดเผยรายการ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ปรากฏในบัญชี 1 ท้ายประกาศ และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศ

1) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน

- มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ AACP ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ได้ซื้อมาจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ และตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะได้มาเพิ่มเติมจาก BAY (รวม 14.35 % ของทุนที่ชำระแล้วของ AACP) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 มีมูลค่าทั้งสิ้น 888.33 ล้านบาท (คิดจากตัวเลขตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำงวด 9 เดือนของ AACP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่งผ่านการสอบทานแล้ว) คิดเป็นร้อยละ 16.64 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่งมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 5,338.63 ล้านบาท

2) กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีของสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีของ AACP ในงวด 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ได้ซื้อมาจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์และตามสัดส่วนที่ AACP จะได้มาเพิ่มเติมจาก BAY (รวม 14.35 % ของทุนที่ชำระแล้วของ AACP) มีมูลค่าทั้งสิ้น 82.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.88 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 294.20 ล้านบาท

3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,270.12 ล้านบาท (รวมทั้งค่าหุ้น AACP ที่จ่ายให้แก่กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 จำนวนทั้งสิ้น 517.95 ล้านบาท และค่าหุ้น AACP ที่จะจ่ายให้แก่ BAY จำนวนทั้งสิ้น 752.17 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จำนวน 7,811.44 ล้านบาท ซึ่งทำให้ขนาดรายการโดยรวมเท่ากับร้อยละ 16.26

4) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้ออกจำหน่ายแล้ว

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในครั้งนี้

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อเงินลงทุนใน AACP เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในคราวต่อไป บริษัทฯ จะนับรวมรายการที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของ AACP จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์และรายการที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของ AACP จาก BAY ในการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดที่มีนัยสำคัญจะต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

5.1) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อบริษัท	บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("AACP")
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจรับประกันชีวิต

ทุนจดทะเบียน	4,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	2,950 ล้านบาท

5.2) ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ AACP

AACP ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจลงทุน โดยมีรายละเอียดโดยย่อของแต่ละประเภทธุรกิจดังนี้

- ก. **ธุรกิจประกันชีวิต** แบ่งออกเป็น 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครอง, ผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงิน, ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน และผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการด้านการเงินอื่นๆ
- ข. **ธุรกิจการลงทุน** ซึ่งเป็นการนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่มั่นคงและปลอดภัย เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาวะผูกพันตามกรมธรรม์ ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศกำหนด

5.3) ทุนจดทะเบียน ทุนที่เรียกชำระแล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้น และคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 AACP มีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,950 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 295,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ AACP ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เป็นดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ซีพีอาร์เอ็น โฮลดิ้งส์ จำกัด	99,560,163	33.75
2. Allianz SE	73,711,193	24.99
3. บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	34,428,086	11.67
4. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด	30,960,728	10.50
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25,072,194	8.50
6. บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด	11,537,051	3.91
7. บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด	8,320,180	2.82
8. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	8,218,212	2.79
9. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด	2,418,436	0.82
10. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	773,757	0.26
รวม	295,000,000	100.00

ที่มา: AACP

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ AACP มีทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายมานูเอล บาวเดอร์	ประธานกรรมการ
2. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ	กรรมการ
3. นางนภาพรณัฏ์ ด้ยญนดี	กรรมการ
4. นายณรงค์ จุฑชาติ	กรรมการ
5. นายพันธุ์ชัย สัตยาภรณ์	กรรมการ
6. นายอยุทธิ์ ชาญเศรษฐิกุล	กรรมการ
7. ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวายรร	กรรมการ
8. น.ส.อรรวรรณ เตชะไพบูลย์	กรรมการ
9. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล	กรรมการ
10. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ
11. นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์	กรรมการ

ที่มา: AACP

5.4) สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของ AACP ประจำปี พ.ศ.2551-2553 และสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2554

หน่วย: ล้านบาท	พ.ศ.2551	พ.ศ.2552	พ.ศ.2553	9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554
รายได้รวม	17,896.55	18,004.72	21,980.81	17,793.36
กำไรสุทธิ	29.97	(1.42)	695.71	571.66
สินทรัพย์รวม	83,232.13	90,744.77	101,623.26	108,819.03
หนี้สินรวม	80,059.09	86,118.19	95,645.62	102,545.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,173.04	4,626.58	5,977.64	6,273.15

ที่มา: AACP

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้ามา

ในการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญของ AACP ที่บริษัทฯ ได้ซื้อจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ และที่บริษัทฯ จะซื้อจาก BAY จะพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งสามารถคำนวณได้จากงบการเงินของ AACP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่งได้รับการสอบทานแล้ว โดยคิดตามสัดส่วนที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน AACP เพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.35 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AACP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธิของ AACP ตามงบการเงินเท่ากับ 6,190.45 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของหุ้นสามัญของ AACP ที่บริษัทฯ ได้ซื้อจากกลุ่ม เจริญโภคภัณฑ์และจะซื้อเพิ่มเติมจาก BAY คิดตามสัดส่วนที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน AACP เพิ่มเติม (ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.35) เท่ากับ 888.33 ล้านบาท

7) กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นส่วนของสินทรัพย์ที่เข้าซื้อในปี พ.ศ.2552-2553 และในงวด 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามสัดส่วนที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน AACP เพิ่มเติม (ร้อยละ 14.35 ของหุ้นที่ชำระแล้ว) ในปี พ.ศ.2552-2553 และงวด 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

พ.ศ.	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	สัดส่วนที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เพิ่มเติมใน AACP	กำไร (ขาดทุน) สุทธิของ AACP คิดตามสัดส่วนที่ บริษัทฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติม
2552	(1.42) ล้านบาท	14.35 %	(0.20) ล้านบาท
2553	695.71 ล้านบาท	14.35 %	99.83 ล้านบาท
9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554	517.66 ล้านบาท	14.35 %	74.28 ล้านบาท

8) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระเงินสำหรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP ให้แก่ BAY เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 752.17 ล้านบาท เป็นเงินสดทั้งจำนวน ภายหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการที่ระบุในข้อ 1) ครบถ้วนแล้ว

9) แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

แหล่งเงินทุนที่จะใช้ซื้อหุ้น AACP จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น ที่บริษัทฯ จะซื้อจาก BAY ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 752.17 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนภายในกิจการ รวมถึงเงินที่ได้จากการขายเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินกู้ภายนอกแต่อย่างใด

10) หลักการที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการกำหนดราคาซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ในราคาซื้อขายต่อหุ้นที่ 30 บาท ซึ่งได้ดำเนินการซื้อขายกันเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระมาศึกษาและจัดทำ Actuarial Report เพื่อใช้เป็นฐานประกอบการกำหนดราคาซื้อของหุ้น AACP ด้วย

ทั้งนี้ ในการที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญเดิมของ AACP เพิ่มเติมจาก BAY บริษัทฯ ได้ตกลงราคาซื้อขายหุ้น AACP ในส่วนนี้ ที่ราคา 30 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น AACP จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555

11) ผลประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้จากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน AACP

- 1) เป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ประสงค์ที่จะเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทประกันภัย (Insurance holding company) โดยมีการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทแกนของ บริษัทฯ) มีธุรกิจหลักอยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยเพียงประเภทเดียว

12) การอนุมัติการทำรายการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากรายการเข้าซื้อเงินลงทุนใน AACP จาก BAY ในครั้งนี้จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ของบริษัทฯซึ่งได้รับการสอบถามแล้ว บริษัทฯจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13) รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อเงินลงทุนใน AACP เพิ่มเติมจาก BAY ในครั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯโดยบุคคลดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
		ในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554	ในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมการบางท่านร่วมกัน ได้แก่ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นายสุรชัย พฤษษ์บำรุง และ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	27,288,700	10.92 %
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมการบางท่านร่วมกัน ได้แก่ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ - เป็นบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯและ BAY	28,802,500	11.52 %
บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคีวิต จำกัด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - เป็นบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯและ BAY	21,946,000	8.78 %

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
บริษัท ทูมมहाลาก จำกัด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - เป็นบริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ BAY	7,045,000	2.82 %
น.ส.สุทธิดา รัตนรักษ์	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ BAY	6,344,870	2.54 %
นางศศิธร รัตนรักษ์	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ BAY	3,125,000	1.25 %

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯที่เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ตำแหน่งใน BAY
1) นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
2) นายสุรชัย พฤษษ์บำรุง	กรรมการ	กรรมการ
3) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสามท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติรายการที่บริษัทฯจะเข้าซื้อเงินลงทุนใน AACP จาก BAY จำนวนทั้งสิ้น 25,072,194 หุ้น

14) สาเหตุที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นใน AACP เกินกว่า 10% ของทุนที่ชำระแล้วของ AACP

โครงสร้างการถือหุ้นของ AACP หลังการทำรายการซื้อเงินลงทุนใน AACP ในครั้งนี้เสร็จสิ้น จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก Allianz SE นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มรัตนรักษ์ (ซึ่งแต่ละกลุ่มก็เป็นผู้ถือใหญ่ของ AACP) จะถือหุ้นใน AACP รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AACP ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของ AACP ซึ่งจะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯหลังการทำรายการในครั้งนี้อย่างสิ้น ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 12(2) ซึ่งระบุว่า “ผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต้องไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผู้ขออนุญาตถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว” ซึ่งด้วยโครงสร้างการถือหุ้นใน AACP ในลักษณะดังกล่าว หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องยื่น

ขออนุญาตเพื่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอนาคต บริษัทฯก็อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุน เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เว้นแต่บริษัทฯจะสามารถแสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของ AACP ในลักษณะดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯแล้ว และบริษัทฯได้รับการผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทฯมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของ AACP (ซึ่งจะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯหลังการทำรายการซื้อหุ้น AACP จาก BAY เสร็จสิ้นลง) ในลักษณะดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 ข้อ 6 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ Allianz SE และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มบริษัทต่างก็ถือหุ้นใน AACP มานาน โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มดังกล่าวต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AACP มาตั้งแต่ก่อนที่บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้น AACP จาก BAY ในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมา Allianz SE (ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจจากประเทศเยอรมนีและมีการดำเนินธุรกิจประกันภัย ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และธุรกิจธนาคาร โดยมีเครือข่ายธุรกิจในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก) ก็ได้บริหารจัดการธุรกิจของ AACP ได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จ รวมถึง Allianz SE ก็ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆแก่ธุรกิจประกันชีวิตของ AACP มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน Allianz SE นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยคือ AACP นอกจากนี้ AACP ยังไม่ได้มีการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองกลุ่ม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากรายการที่ถือว่าเป็นปกติธุรกิจหรือช่วยสนับสนุนธุรกิจปกติของ AACP (ซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจของ AACP) นอกจากนี้ หากบริษัทหรือบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

15) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน AACP

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทฯจะเข้าซื้อเงินลงทุนใน AACP เพิ่มเติมจาก BAY เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้บริษัทฯมีโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีศักยภาพการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต รวมถึงเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงที่มีอยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน

16) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นในข้อ 15)

ไม่มี

17) การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ

เอกสารประกอบซึ่งรวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

18) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

สารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1) ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน))
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107537001391
ที่ตั้งบริษัท	898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	9 พฤษภาคม พ.ศ.2537
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	บริษัทเพื่อการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment holding company)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	500 ล้านบาท

2) ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมมีชื่อว่า บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยและธุรกิจการลงทุน โดยในปัจจุบันบริษัทฯเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อของบริษัทจากบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยยังใช้ชื่อย่อของหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า “AYUD”คงเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

การดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามแผนการควบรวมธุรกิจที่บริษัทฯและบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ร่วมกันยื่นขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2553 โดยบริษัทฯมีแผนที่จะเปลี่ยนจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยไปเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment holding company) ด้วยการมุ่งเน้นถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 61 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 ในขณะที่บริษัทฯก็จะทำการโอนกิจการประกันวินาศภัยให้แก่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554) ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยให้แก่สำนักงาน คปภ. และแปรสภาพเป็น Investment holding company ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการควบรวมธุรกิจ โดยมีผลนับจากวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินาศภัย ปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งนี้ ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับบุคคลและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยประกันรถยนต์ (ส่วนบุคคล) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง การคุ้มครองโรคมะเร็ง การประกันการโจรกรรม และการประกันผู้เล่นกอล์ฟ
2. การประกันภัยสำหรับธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยประกันรถยนต์ (กลุ่มธุรกิจ) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม การประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ) การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันธุรกิจหยุดชะงัก การประกันเครื่องจักรชำรุด การประกันหม้อไอน้ำ การประกันงานรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร การประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันตัวเรือสินค้า และการประกันสินค้าทางทะเลและขนส่ง
3. การประกันภัยแผนสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยประกันภัยโรคมะเร็ง ซีไอเอ็มบีไทย พีเอ อีซี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และซีไอเอ็มบีไทย ออกได้ อีซี 3 พลัส

3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายโรวัน ดี อาชี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายชูศักดิ์ สาลี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายลักษณะ ทองไทย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายสุรชัย พงษ์บำรุง	กรรมการอิสระ
6. นายเมธา สุวรรณसार	กรรมการอิสระ
7. นายสว่าง ทองสมุทร	กรรมการอิสระ
8. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	กรรมการอิสระ
9. นายอดิศร ตันตอินันท์กุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. DEUTCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS	42,104,000	16.84
2. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	28,802,500	11.52
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27,288,700	10.92
4. บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด	21,946,000	8.78
5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	13,986,090	5.59
6. Triple Prime Team Holdings Company Limited	11,252,660	4.50
7. บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด	9,610,000	3.84
8. บริษัท ทูนมหาลาม จำกัด	7,045,000	2.82
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON	6,664,200	2.67
10. น.ส.สุดธิดา รัตนรักษ์	6,344,870	2.54
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	74,955,980	29.98
รวม	250,000,000	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5) ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (สอบทานแล้ว)		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (สอบทานแล้ว)	
สินทรัพย์	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	379.79	4.82%	1,588.55	20.34%	318.87	4.31%	596.33	8.23%
สินทรัพย์รอการโอน	-	-	-	-	-	-	866.60	11.97%
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	24.77	0.31%	23.09	0.30%	19.77	0.27%	19.20	0.27%
เบี่ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ	235.04	2.99%	204.37	2.62%	190.15	2.57%	-	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	426.81	5.42%	437.37	5.60%	360.21	4.87%	-	-
สินทรัพย์ลงทุน								
เงินลงทุนเพื่อค้า	123.46	1.57%	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย	4,789.76	60.84%	3,853.32	49.33%	3,634.80	49.11%	3,404.95	47.02%
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	592.40	7.52%	383.60	4.91%	418.22	5.65%	272.34	3.76%
เงินลงทุนทั่วไป	770.24	9.78%	770.24	9.86%	769.02	10.39%	769.02	10.62%
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ	6,275.86	79.72%	5,007.16	64.10%	4,822.04	65.15%	4,446.31	61.40%
เงินให้กู้ยืม	3.38	0.04%	3.73	0.05%	3.38	0.05%	0.16	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	331.32	4.48%	1,223.58	16.90%
ลูกหนี้เงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อยรอโอนกลับ	-	-	-	-	895.68	12.10%	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	63.84	0.81%	68.57	0.88%	60.36	0.82%	21.52	0.30%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	133.38	1.69%	125.47	1.61%	132.75	1.79%	0.01	0.00%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	208.63	2.65%	260.34	3.33%	172.52	2.33%	29.19	0.40%
สินทรัพย์อื่น	120.94	1.54%	92.80	1.19%	94.20	1.27%	39.22	0.54%
รวมสินทรัพย์	7,872.44	100.00%	7,811.45	100.00%	7,401.25	100.00%	7,242.12	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินรอการโอน	-	-	-	-	-	-	1,594.90	22.02%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35.45	0.45%	24.90	0.32%	29.25	0.40%	11.77	0.16%
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	263.47	3.35%	287.20	3.68%	235.44	3.18%	-	-
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย								
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	636.55	8.09%	732.89	9.38%	529.35	7.15%	109.00	1.51%

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (สอบทานแล้ว)		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (สอบทานแล้ว)	
สินทรัพย์	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม
สำรองเบี่ยประกันภัย	862.97	10.96%	841.04	10.77%	658.18	8.89%	-	-
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	45.66	0.58%	50.23	0.64%	39.92	0.54%	13.85	0.19%
เงินเบิกเกินบัญชี	-	-	0.11	0.00%	-	-	0.11	0.00%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	73.88	0.94%	35.16	0.45%	73.38	0.99%	35.16	0.49%
เบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้า	222.44	2.83%	253.46	3.24%	133.82	1.81%	-	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย	40.50	0.51%	38.73	0.50%	34.53	0.47%	-	-
เจ้าหนี้อื่น	39.32	0.50%	-	-	39.32	0.53%	-	-
หนี้สินอื่น	91.70	1.16%	83.62	1.07%	68.47	0.93%	38.16	0.53%
รวมหนี้สิน	2,311.94	29.37%	2,347.34	30.05%	1,841.66	24.88%	1,802.95	24.90%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	250.00	3.18%	250.00	3.20%	250.00	3.38%	250.00	3.45%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,512.18	44.61%	3,512.18	44.96%	3,512.18	47.45%	3,512.18	48.50%
กำไรสะสม	1,627.56	20.67%	1,621.75	20.76%	1,626.18	21.97%	1,594.94	22.02%
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	170.76	2.17%	80.18	1.03%	171.23	2.31%	82.05	1.13%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,560.50	70.63%	5,464.11	69.95%	5,559.59	75.12%	5,439.17	75.10%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,872.44	100.00%	7,811.45	100.00%	7,401.25	100.00%	7,242.12	100.00%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำงวด 9 เดือนของปี พ.ศ.2553 และ 2554

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (สอบทานแล้ว)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (สอบทานแล้ว)			
	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554		สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553		สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554	
	จำนวน	% ของรายได้รวม	จำนวน	% ของรายได้รวม	จำนวน	% ของรายได้รวม
รายได้						
เบียประกันที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,266.89	88.38%	-	-	-	-
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	166.64	11.62%	-	-	-	-
รวมรายได้	1,433.53	100.00%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	642.58	44.83%	-	-	-	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	270.84	18.89%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	196.39	13.70%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	217.85	15.20%	44.44	-	46.57	-
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	1,327.66	92.61%	44.44	-	46.57	-
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	105.87	7.39%	-44.44	-	-46.57	-
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	208.35	14.53%	187.36	-	187.95	-
กำไรจากเงินลงทุน	34.39	2.40%	50.46	-	34.56	-
รายได้อื่น	19.14	1.34%	2.48	-	21.46	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	367.75	25.65%	195.86	-	197.40	-
เงินสมทบสำนักงาน คปภ.	5.07	0.35%	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย	3.86	0.27%	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0.26	0.02%	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	0.03	0.00%	0.07	-	0.03	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	358.53	25.01%	195.79	-	197.37	-
ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย (รายได้)	64.33	4.49%	19.82	-	18.06	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	294.20	20.52%	175.97	-	179.31	-
การดำเนินงานยกเลิก	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	80.80	-	89.45	-
กำไรสุทธิ	294.20	20.52%	256.77	-	268.76	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (สอบทานแล้ว)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (สอบทานแล้ว)			
	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554		สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553		สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554	
	จำนวน	% ของรายได้รวม	จำนวน	% ของรายได้รวม	จำนวน	% ของรายได้รวม
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-129.42		141.24		-127.40	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	38.83		-35.31		38.22	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษี	-90.59		105.93		-89.18	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	203.61		362.70		179.58	

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำงวด 9 เดือนของปี พ.ศ.2553 และ 2554

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (สอบทานแล้ว)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (สอบทานแล้ว)	
	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	360.35	371.50	321.54	
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	1,148.29	0.78	255.82	
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-300.00	-250.00	-300.00	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,208.64	122.28	277.36	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	379.79	574.24	318.87	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	1,588.43	696.52	596.23	

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,695.41 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยรายได้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ, รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ, รายได้จากการลงทุนสุทธิ, กำไรจากเงินลงทุนและรายได้อื่น

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (ซึ่งประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 1,109.81 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นเป็นต้นทุนที่แปรผันโดยตรงตามรายได้จากการรับประกันภัย ส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างปี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 642.58 ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้จำนวนทั้งสิ้น 217.85 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 367.75 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 294.20 บาท หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแล้ว ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิทั้งสิ้น 197.40 ล้านบาท และ 268.76 ล้านบาท ตามลำดับ

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554

▪ สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯตามงบการเงินรวมประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ และสินทรัพย์อื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,811.44 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 7,872.44 ล้านบาท

สินทรัพย์หลักตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 คือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 5,007.16 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 6,275.86 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ลดลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อขายซึ่งมียอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ทั้งสิ้น 4,789.76 ล้านบาท ในขณะที่ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 เท่ากับ 3,853.32 ล้านบาท เงินลงทุนอีกประเภทตามงบการเงินรวมที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 ได้แก่ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งลดลงจาก 592.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 เหลือ 383.60 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,588.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,208.76 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีจำนวน 379.79 ล้านบาท โดยมีการนำเงินไปฝากธนาคารในรูปของเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น

เบี่ยงปรับกันภัยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 มีจำนวน 204.37 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีเบี่ยงปรับกันภัยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 235.04 ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 30.67 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 บริษัทฯมีสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 437.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ วันสิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯมีสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 426.81 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 208.63 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็น 260.34 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554

▪ ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

หนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 มีจำนวน 2,347.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 35.39 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯมีหนี้สินตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 2,311.94 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้หนี้สินรวมตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากยอดรวม ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 636.55 ล้านบาท เป็น 732.89 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554

หนี้สินอีกประเภทที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 คือ เบี่ยงปรับกันภัยรับล่วงหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 222.44 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เป็น 253.46 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 13.95

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯมีมูลค่าทั้งสิ้น 5,464.11 ล้านบาท ลดลงจำนวน 96.39 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5,560.50 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่กำไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯลดลงจาก 1,627.56 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เหลือ 1,621.75 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 รวมถึงส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลงจาก 170.76 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เหลือ 80.17 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554

▪ ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯเท่ากับ 0.43 เท่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.42 เท่า

▪ กระแสเงินสดของบริษัทฯ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตามงบการเงินรวมเท่ากับ 360.35 ล้านบาท ในส่วนของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิ

ได้มาจากกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินรวม ทั้งสิ้น 1,148.29 ล้านบาท ในส่วนกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดทั้งหมดใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯประจำปี พ.ศ.2553 และ 2554

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ว)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	
สินทรัพย์	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม	จำนวน	% ของสินทรัพย์รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	379.79	4.82%	1,486.26	11.73%	318.87	4.31%	747.42	13.31%
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	24.77	0.31%	20.59	0.16%	19.77	0.27%	14.49	0.26%
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ	235.04	2.99%	212.92	1.68%	190.15	2.57%	-	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	426.81	5.42%	5,258.56	41.52%	360.21	4.87%	-	-
สินทรัพย์ลงทุน								
เงินลงทุนเพื่อค้า	123.46	1.57%	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย	4,789.76	60.84%	3,832.48	30.26%	3,634.80	49.11%	2,525.74	44.97%
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	592.40	7.52%	413.21	3.26%	418.22	5.65%	272.93	4.86%
เงินลงทุนทั่วไป	770.24	9.78%	770.24	6.08%	769.02	10.39%	769.02	13.69%
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ	6,275.86	79.72%	5,015.93	39.60%	4,822.04	65.15%	3,567.69	63.52%
เงินให้กู้ยืม	3.38	0.04%	3.72	0.03%	3.38	0.05%	0.08	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	331.32	4.48%	1,223.58	21.79%
ลูกหนี้เงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อยรอโอนกลับ	-	-	-	-	895.68	12.10%	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	63.84	0.81%	65.19	0.51%	60.36	0.82%	20.23	0.36%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	133.38	1.69%	123.70	0.98%	132.75	1.79%	0.01	0.00%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	208.63	2.65%	383.62	3.03%	172.52	2.33%	19.70	0.35%
สินทรัพย์อื่น	120.94	1.54%	96.16	0.76%	94.20	1.27%	23.16	0.41%
รวมสินทรัพย์	7,872.44	100.00%	12,666.65	100.00%	7,401.25	100.00%	5,616.36	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35.45	0.45%	17.52	0.14%	29.25	0.40%	17.52	0.31%
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	263.47	3.35%	365.99	2.89%	235.44	3.18%	-	-
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย								
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	636.55	8.09%	6,314.08	49.85%	529.35	7.15%	85.48	1.52%
สำรองเบี้ยประกันภัย	862.97	10.96%	796.73	6.29%	658.18	8.89%	-	-
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	45.66	0.58%	53.56	0.42%	39.92	0.54%	15.08	0.27%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	73.88	0.94%	18.58	0.15%	73.38	0.99%	17.70	0.32%

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ว)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า	222.44	2.83%	256.90	2.03%	133.82	1.81%	-	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย	40.50	0.51%	40.04	0.32%	34.53	0.47%	-	-
เจ้าหนี้อื่น	39.32	0.50%	-	-	39.32	0.53%	-	-
หนี้สินอื่น	91.70	1.16%	103.15	0.81%	68.47	0.93%	33.94	0.60%
รวมหนี้สิน	2,311.94	29.37%	7,966.55	62.89%	1,841.66	24.88%	169.72	3.02%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	250.00	3.18%	250.00	1.97%	250.00	3.38%	250.00	4.45%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,512.18	44.61%	3,512.18	27.73%	3,512.18	47.45%	3,512.18	62.53%
กำไรสะสม	1,627.56	20.67%	872.47	6.89%	1,626.18	21.97%	1,621.99	28.88%
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	170.76	2.17%	65.45	0.52%	171.23	2.31%	62.47	1.11%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,560.50	70.63%	4,700.10	37.11%	5,559.59	75.12%	5,446.64	96.98%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,872.44	100.00%	12,666.65	100.00%	7,401.25	100.00%	5,616.36	100.00%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจำปี พ.ศ.2553 และ 2554

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ว)			
	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553		สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554		สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553		สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554	
	จำนวน	% ของ รายได้รวม	จำนวน	% ของ รายได้รวม	จำนวน	% ของ รายได้รวม	จำนวน	% ของ รายได้รวม
รายได้								
เบียประกันที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,259.69	87.00%	1,661.46	88.22%	-	-	-	-
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	188.28	13.00%	221.91	11.78%	-	-	-	-
รวมรายได้	1,447.97	100.00%	1,883.37	100.00%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย								
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย								
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	632.04	43.65%	1,831.17	97.23%	-	-	-	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	333.65	23.04%	360.91	19.16%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	211.89	14.63%	269.98	14.33%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	231.65	16.00%	283.38	15.05%	61.58	-	76.92	-
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	1,409.23	97.32%	2,745.44	145.77%	61.58	-	76.92	-
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	38.74	2.68%	-862.07	-45.77%	-61.58	-	-76.92	-
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	226.01	15.61%	234.63	12.46%	222.98	-	206.17	-
กำไรจากเงินลงทุน	85.89	5.93%	97.95	5.20%	86.60	-	98.10	-
รายได้อื่น	10.22	0.71%	22.60	1.20%	5.36	-	25.86	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	360.86	24.92%	-506.89	-26.91%	253.36	-	253.21	-
เงินสมทบสำนักงาน คปภ.	5.54	0.38%	6.74	0.36%	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย	3.52	0.24%	5.25	0.28%	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0.34	0.02%	0.34	0.02%	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	0.09	0.01%	0.03	0.00%	0.09	-	0.03	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	351.37	24.27%	-519.25	-27.57%	253.27	-	253.18	-
ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย (รายได้)	29.73	2.05%	-64.16	-3.41%	33.64	-	34.63	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	321.64	22.21%	-455.09	-24.16%	219.63	-	218.55	-
การดำเนินงานยกเลิก	-	-	-	-	100.65	-	77.26	-
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	321.64	22.21%	-455.09	-24.16%	320.28	-	295.81	-
กำไรสุทธิ	321.64	22.21%	-455.09	-24.16%	320.28	-	295.81	-

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี พ.ศ.2553 และ 2554

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ว)	
	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	309.43	240.99	309.74	284.09
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-328.29	1,165.47	-314.67	444.46
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-250.00	-300.00	-250.00	-300.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-268.86	1,106.46	-254.93	428.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	648.64	379.79	573.79	318.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	379.78	1,486.25	318.86	747.42

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,239.05 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยรายได้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ,รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ, รายได้จากการลงทุนสุทธิ, กำไรจากเงินลงทุนและรายได้อื่น โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,770.09 ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 468.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.49 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่รายได้เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1,259.69 ล้านบาทในปี พ.ศ.2553 เป็น 1,661.46 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2554 คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 31.89 รายได้อีกประเภทที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี พ.ศ.2554 คือ รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 188.28 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2553 เป็น 221.91 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 17.86

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (ซึ่งประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 2,462.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 1,177.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มในอัตราร้อยละ 109.08 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นเป็นต้นทุนที่แปรผันโดยตรงตามรายได้จากการรับประกันภัย ส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างปี ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 1,831.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งสิ้น 632.04 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับโอนธุรกิจประกันวินาศภัยจากบริษัทฯ ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2554 ต้องจ่ายชดเชยค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤติน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของปี พ.ศ.2554 ในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้จำนวนทั้งสิ้น 283.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 22.33 จากปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 231.65 ล้านบาท

ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 506.89 ล้านบาท ในขณะที่ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 360.86 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 1,831.17 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2554 ในขณะที่บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งสิ้น 632.04 ล้านบาทในปี พ.ศ.2553 ซึ่งจากการที่บริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2554 ทำให้ทั้งบริษัทฯและ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิรวมกันทั้งสิ้น

455.09 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2554 ในขณะที่บริษัทฯ และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิรวมกันทั้งสิ้น 321.64 ล้านบาทในปี พ.ศ.2553

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

▪ สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ และสินทรัพย์อื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,666.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 7,872.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มในอัตราร้อยละ 60.90

สินทรัพย์หลักตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 คือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 5,015.93 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 6,275.86 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ลดลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อขายซึ่งมียอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ทั้งสิ้น 4,789.76 ล้านบาท ในขณะที่ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 เท่ากับ 3,832.48 ล้านบาท เงินลงทุนอีกประเภทตามงบการเงินรวมที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี พ.ศ.2554 ได้แก่ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งลดลงจาก 592.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 เหลือ 413.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,486.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,106.47 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 379.79 ล้านบาท โดยมีการนำเงินไปฝากธนาคารในรูปของเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 มีจำนวน 212.92 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 235.04 ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 22.12 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับเป็นอย่างมาก มีการติดตามดูแลการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมากขึ้น อีกทั้ง บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนนายหน้าและลูกค้าที่ผิดนัดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังได้มีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ การติดตามทวงถามค่าเบี้ยประกันภัย การรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตลอดจนการบันทึกบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 5,258.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ วันสิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 426.81 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 208.63 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็น 383.62 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี พ.ศ.2554

▪ ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

หนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 มีจำนวน 7,966.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,654.61 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯมีหนี้สินตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 2,311.94 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้หนี้สินรวมตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากยอดรวม ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 636.55 ล้านบาท เป็น 6,314.08 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่ต้องมีการชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ ความเสียหายจากวิกฤติน้ำท่วมในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2554

หนี้สินอีกประเภทที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี พ.ศ.2554 คือ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 263.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เป็น 365.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 38.91

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าทั้งสิ้น 4,700.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 860.40 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5,560.50 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่กำไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯลดลงจาก 1,627.56 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เหลือ 872.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2554 โดยในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 455.09 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ ความเสียหายจากวิกฤติน้ำท่วม

▪ ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯเท่ากับ 1.69 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ซึ่งบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.42 เท่า โดยสาเหตุที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามงบการเงินรวม (ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย) และจากการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น (จากการลดลงของกำไรสะสมในระหว่างปี พ.ศ.2554)

▪ กระแสเงินสดของบริษัทฯ

หากพิจารณาในช่วงปี พ.ศ.2553-2554 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯเป็นบวกมาโดยตลอด ในส่วนของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุน ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 1,165.47 ล้านบาท ในขณะที่ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 328.29 ล้านบาท ในส่วนกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี พ.ศ.2553 และ 2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่ใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

6) รายการระหว่างกันของบริษัทฯในปี พ.ศ.2553 และ 2554

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
(เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
(เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีเมาเวสต์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	จัดการกองทุน
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	ลีสซิ่ง และเช่าซื้อ
บริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท อยุธยา แคปิตอล ลีส จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ปูนซีเมนต์
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ธุรกิจทางโทรทัศน์
บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	รับจ้างโฆษณา
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท บีบีทีวี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท ชันไรส์อีคิวตี้ จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ประกันภัยต่อ
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ประกันชีวิต
บริษัท ไฮล่า (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	รับจ้างโฆษณา
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	บริหารสินทรัพย์
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	บริการ
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำกัด		
(เดิมชื่อบริษัท อยุธยา แฟ็กเตอริง จำกัด)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	จัดการกองทุน
บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	บริการ
บริษัท นิรวันนา จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ฝึกอบรมและขายคอมพิวเตอร์

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน	เงินลงทุน	เงินปันผล
	บาท	%	บาท	บาท
เงินลงทุน - หุ้นสามัญ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	60,741,437,470	0.01	6,184,560	197,680
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))	600,000,000	0.43	3,166,660	-
บริษัท ชันโรสสิควิตตี้ จำกัด	9,970,000,000	5.43	546,136,660	60,184,260
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2,300,000,000	0.13	76,987,200	3,600,000
บริษัท ออยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,950,000,000	5.82	217,144,558	-
			849,619,638	63,981,940

ชื่อบริษัท	เงินลงทุน	เงินปันผล
	บาท	บาท
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออยุธยา จำกัด)		
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	447,757,866	5,191,141
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	144,918,932	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล	25,802,600	1,000,000
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล	11,667,960	1,752,000
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซีเบิ้ลปันผล	90,023,514	22,802,714
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล	6,780,481	601,094
- กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์	26,447,228	-
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล ไฮเพย์เออาท์	15,430,148	-
	768,828,729	31,346,949

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน	เงินลงทุน	เงินปันผล
	บาท	เงินลงทุน %	บาท	บาท
เงินลงทุน - หุ้นสามัญ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	60,741,437,740	0.01	7,201,200	112,960
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))	600,000,000	0.43	3,166,660	-
บริษัท ชันโรสอีควิตี้ จำกัด	9,970,000,000	5.48	546,136,660	54,613,666
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2,375,000,000	0.13	69,600,000	8,990,000
บริษัท ออยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,950,000,000	5.82	217,144,558	-
			<u>843,249,078</u>	<u>63,716,626</u>

ชื่อบริษัท	เงินลงทุน	เงินปันผล
	บาท	บาท
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออยุธยา จำกัด)		
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	442,469,941	4,619,235
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	141,472,980	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพัส	75,849,153	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล	27,864,400	4,600,000
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล	12,150,840	2,400,000
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซีเบิ้ลปันผล	112,393,376	9,201,095
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล	7,298,209	1,073,382
- กองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่	134,183,726	-
- กองทุนเปิดกรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์	27,939,802	-
- กองทุนเปิดกรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โกลบอล ไฮเพย์เออร์	15,513,892	-
	<u>997,136,319</u>	<u>21,893,712</u>

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุน - หุ้นกู้				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	204,596,300	-	204,096,300
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	102,882,900	-	102,882,900
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	274,320,520	-	274,320,520
	-	<u>581,799,720</u>	-	<u>581,299,720</u>

เงินลงทุน - ตัวเงิน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000	-	-

ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,370,263,501	162,187,918	805,315,644	152,808,552
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ				
บริษัท ออยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	-	361,125	-	361,125
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))	72,287	49,946	-	49,946
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	966,337	601,313	-	601,313
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด)	25,224	33,433	-	33,433
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	1,710,823	108,441	-	108,441
บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด	-	16,006	-	16,006
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	657,788	2,935,893	-	2,935,893
บริษัท ออยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	42,544	958,940	-	958,940
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	620,338	756,754	-	756,754
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด	85,287	76,533	-	76,533
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	415,048	3,498,167	-	3,498,167
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	339,015	238,799	-	238,799
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	357,198	357,198	-	357,198
	<u>5,291,889</u>	<u>9,992,548</u>	<u>-</u>	<u>9,992,548</u>

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 10)				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด)	-	-	1,223,578,981	331,316,041
ลูกหนี้เงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อยรอโอนกลับ (ดูหมายเหตุข้อ 11)				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด)	-	-	-	895,679,719
ดอกเบี้ยค้างรับ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,539,458	1,546,733	1,027,937	1,544,205
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	197,260	-	197,260
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	2,441,367	-	2,441,367
	<u>1,539,458</u>	<u>4,185,360</u>	<u>1,027,937</u>	<u>4,182,832</u>
รายได้ค้างรับ				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด)	-	-	1,369,908	-
เงินมัดจำค่าเช่าและอุปกรณ์				
บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด	5,686,493	4,589,393	4,589,393	4,589,393
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	36,000	36,000	36,000	36,000
	<u>5,722,493</u>	<u>4,625,393</u>	<u>4,625,393</u>	<u>4,625,393</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	1,190,150	-	1,190,150
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน				
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	4,951	-	4,951
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย				
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))	40,042	42,571	40,042	42,571
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19,239	14,137	8,546	14,137
ค่าจ้างและบำเหน็จค้างจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12,944,831	12,704,198	-	12,704,198
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้างจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,180,003	10,053,512	-	10,053,512
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด)	-	-	11,820,911	-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	บาท	บาท	บาท	บาท
เบียประกันภัยรับ				
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	35,909	486,509	35,909	486,509
บริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	5,058	22,285	5,058	22,285
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))	72,635	174,285	5,347	174,285
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	17,501,164	21,028,673	16,496,133	21,028,673
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด)	1,423,422	1,640,508	1,269,156	1,640,508
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	7,573,599	7,977,423	6,010,628	7,977,423
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด	85,144	73,903	58,194	73,903
บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด	997,768	1,029,055	-	1,029,055
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	76,778,053	66,800,601	66,149,013	66,800,601
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด	13,642	33,198	13,642	33,198
บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด	57,823	63,780	57,823	63,780
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	-	5,667,630	-	5,667,630
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีเมาเวสต์ จำกัด	-	(1,633)	-	(1,633)
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	43,189	1,835,417	3,590	1,835,417
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	332,500	860,171	-	860,171
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	2,934,746	4,476,282	2,252,019	4,476,282
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด	1,261,485	1,265,008	990,789	1,265,008
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเดอริง จำกัด (เดิมชื่อบริษัท อยุธยาแฟ็กเดอริง จำกัด)	4,300	4,300	4,300	4,300
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	350,573	260,589	35,000	260,589
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	753,902	6,948,572	367,553	6,948,572
	<u>110,224,912</u>	<u>120,646,556</u>	<u>93,754,154</u>	<u>120,646,556</u>
เบียประกันภัยต่อ				
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	-	52,098,365	-	52,098,365

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบียประกันภัยรับและเบียประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าจ้างและบำเหน็จ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	122,242,826	121,507,923	91,754,243	121,507,923
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	65,665,992	73,234,149	48,895,110	73,234,149

บริษัทจ่ายค่าจ้างและบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงในสัญญา Bancassurance Agreement ระหว่างบริษัทกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ทั้งนี้อัตราค่าบำเหน็จเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตรา ที่บริษัทให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	7,608,136	12,844,094	4,645,149	12,839,964
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	334,247	4,500,000	334,247	4,500,000
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	525,363	10,179,753	525,363	10,179,753
	<u>8,467,746</u>	<u>27,523,847</u>	<u>5,504,759</u>	<u>27,519,717</u>
รายได้ค่าบริการ				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท พีที ประกันภัย จำกัด)	15,864,391	-	15,864,391	-
ดอกเบี้ยจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	407	789	407	789
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	32,364	88,659	32,364	88,659
	<u>32,771</u>	<u>89,448</u>	<u>32,771</u>	<u>89,448</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป สำหรับอัตราดอกเบี้ย ที่บริษัทได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทดังกล่าวคิดให้กับลูกค้าทั่วไป

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์				
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	480,622	825,531	480,622	825,531
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน				
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	495,907	435,621	495,907	435,621
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	216,997	157,513	140,812	157,513
ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน				
บริษัท นิรวันนา จำกัด	-	27,061	-	27,061

บริษัทฯ จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน และค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553	2554	2553
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัท บีบีที เอ็ดคิวดี จำกัด	18,227,400	14,570,400	14,570,400	14,570,400
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	96,000	144,000	96,000	144,000
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
(เดิมชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด)	-	-	75,000	-

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน เครื่องอุปโภคบริโภคและกาารให้บริการภายในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 38)

รายการระหว่างกันกับบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะของความสัมพันธ์ด้านการมีกรรมกรบางส่วนร่วมกันที่แสดงข้างต้นนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันสิ้นสุดเพียงเดือนมีนาคม 2553 เนื่องจากตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 บริษัทมิได้มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัทดังกล่าวแล้ว จึงไม่ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป

7) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จำนวน 94.71 ล้านบาท และ 83.58 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัทฯจำนวน 85.48 ล้านบาท และ 82.38 ล้านบาท ตามลำดับ) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้จนมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ